

**คำกล่าวของ นายสันติ พร้อมพัฒน์**

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ในพิธีเปิดงานการนำเสนอรายงาน  
การศึกษาศาสนาการณด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย  
บนฐานคิดเรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม  
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.  
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายโยชิเทรุ อูราโมโตะ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและ  
แปซิฟิก และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง  
ประเทศ ท่านเอกอัครราชทูต ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
ท่านผู้บริหารหน่วยงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย  
ท่านผู้แทนองค์การภาคเอกชน องค์กรแรงงาน และผู้มีเกียรติ  
ทุกท่าน

ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี  
ให้เป็นประธานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ใน  
การปฏิบัติงานตามกรอบความร่วมมือ หุ่นส่วนระหว่าง  
ประเทศไทย กับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สาขาการคุ้มครองทางสังคม มี  
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับผู้อำนวยการภูมิภาค  
เอเชียและแปซิฟิก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มา  
เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านใน  
วันนี้

ผมขอเรียนว่า เรื่องการคุ้มครองทางสังคม เป็น  
เรื่องที่กระแสสังคมโลกโดยเฉพาะ องค์การสหประชาชาติ  
ได้ให้ความสนใจ และในส่วนของประเทศไทย ทุก  
รัฐบาลและทุกกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการ  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน

และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่างให้ความสำคัญ ในการก่อให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมเป็นพิเศษ จนอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า และได้รับการกล่าวขานในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี ๑๕ ปี การสร้างหลักประกันทางสังคม ให้แก่แรงงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้ง การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ ล่าสุด ได้จัดตั้งโอเอสซีซี (OSCC) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คนไทยมีหลักประกันที่ครบถ้วน ตั้งแต่เกิดจนตาย ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จึงเกิดกรอบความร่วมมือ หุ้นส่วนระหว่างประเทศไทย กับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ สาขาการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการจัดทำรายงานการศึกษาสถานการณ์ ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิด เรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม และนำมาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในวันนี้ ขอขอบคุณ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการริเริ่มให้มีการศึกษาในครั้งนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานการนำเสนอรายงานการ

ศึกษาสถานการณ์ ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิด เรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมในบริบทของสังคมไทย และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการคุ้มครองทางสังคม ในกระแสสังคมโลกต่อไป

---